



นโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

1. บทนำ

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "UMS") มุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการลงทุนที่สอดคล้องกับ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและแนวโน้มของเศรษฐกิจดิจิทัล บริษัทตระหนักถึงศักยภาพของการลงทุนในสินทรัพย์ ดิจิทัลในฐานะกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงดำเนินการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีความ รับผิดชอบ โปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์ของนโยบาย

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และได้นำกระบวนการตัดสินใจที่รอบคอบและรัดกุมมาใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลงทุนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทในระดับที่มี uly สำคัญ นโยบายฉบับนี้จึงกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนมีความ ปลอดภัย สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานสากล

3. ขอบเขตของการลงทุน

บริษัทได้กำหนดแนวทางการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้กรอบที่ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่ เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในรูปแบบการลงทุนโดยตรงและผ่านนิติบุคคลอื่น ซึ่ง รวมถึง บิทคอยน์ (Bitcoin - BTC) และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าในระยะยาว ทั้งนี้ การลงทุนของ บริษัทจะดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

4. หลักการกำกับดูแลและความรับผิดชอบ

บริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล (UMS Digital Asset Committee - UMS DAC) เพื่อกำกับ ดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุน ตลอดจนทำหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ ดิจิทัล การลงทุนทั้งหมดต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล ก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนเป็นไปอย่างมั่นคงและ ปลอดภัย

5. การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และได้กำหนดแนวทางป้องกัน เพื่อรักษามูลค่าของการลงทุน ดังนี้

การวิเคราะห์และติดตามความเสี่ยงของการลงทุน (Investment Risk Monitoring):

บริษัทศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณา ปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม มีการปฏิบัติตามคู่มือการลงทุน ประเมินความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินงาน ของการลงทุนเป็นรายเดือนและรายไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทจัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา (Market Risk):

บริษัทใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบระยะยาว (Long-Term Holding) เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านราคาที่อาจมีความผันผวนสูง การลงทุนจะถูกกระจายในสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่มีเสถียรภาพและได้รับการยอมรับในตลาด เช่น บิทคอยน์ เป็นสินทรัพย์หลัก

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Regulatory Risk):

บริษัทดำเนินการลงทุนผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบอย่างใกล้ชิด และปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

ความเสี่ยงด้านสถานะบริษัทลงทุน (Investment Company Risk):

บริษัทจะติดตามและประเมินการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาว่ามีความเสี่ยงที่จะเข้าข่ายเป็น “บริษัทลงทุน” ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าการลงทุนของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเข้าข่ายเป็นบริษัทลงทุน บริษัทจะดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแล

6. การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากล การดำเนินการลงทุนจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีและการตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับ โดยบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

7. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด

8. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

นโยบายนี้จะได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด กฎหมาย และแนวโน้มของอุตสาหกรรม การแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นายโดม ลีวลมวิบูลย์

กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ/

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน